

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM
HUYỆN ỦY KIM BẢNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kim Bảng, ngày 29 tháng 11 năm 2023

Số 21 - CT/HU

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng huyện Kim Bảng phát triển bền vững

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, huyện Kim Bảng đã đạt được những kết quả nhất định. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về xây dựng và phát triển văn hóa, con người gắn với phát triển kinh tế - xã hội được nâng lên. Môi trường văn hóa được quan tâm đồng bộ từ gia đình đến nhà trường, xã hội. Di sản văn hóa được giữ gìn, bảo tồn, đầu tư tôn tạo và ngày càng phát huy giá trị. Phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch có quy mô quốc gia và quốc tế. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở được từng bước đầu tư xây dựng. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động sáng tác, biểu diễn văn hóa, văn nghệ được quan tâm, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: chưa được các cấp, các ngành nhận thức một cách sâu sắc; việc đầu tư cho phát triển văn hóa, con người chưa đồng bộ và tương xứng với đầu tư phát triển kinh tế; chưa khai thác, phát huy tối đa hiệu quả các di sản văn hóa của huyện phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" có nơi vẫn còn nặng về hình thức; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi từ huyện đến cơ sở chưa đồng bộ, hiệu quả hoạt động còn hạn chế; việc xây dựng các thiết chế văn hóa ở một số địa phương gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố; các hoạt động văn học, nghệ thuật còn ít tác phẩm có giá trị cao...

Nguyên nhân của những hạn chế trên đó là: Tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường và quá trình toàn cầu hóa, bùng nổ thông tin, nhất là mặt trái của mạng xã hội đã ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là thế hệ trẻ. Một số cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, đầu tư cho xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người có lúc chưa kịp thời. Nguồn lực đầu tư cho văn hóa còn thấp, dàn trải, chưa tương xứng và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức

tạp, khó lường đã ảnh hưởng nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có xây dựng và phát triển văn hóa, con người.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 24/11/2021; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Chương trình hành động của Huyện ủy về lĩnh vực văn hóa.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xác định xây dựng và phát triển văn hoá, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; chú trọng xây dựng văn hóa, con người Kim Bảng phát triển toàn diện, thực sự trở thành nguồn lực quan trọng để thực hiện mục tiêu xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững theo hướng hiện đại, giàu đẹp, văn minh.

- Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội về vị trí, vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp trong việc đầu tư cho văn hóa như là một phần chiến lược kinh doanh và thể hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; coi trọng xây dựng văn hoá từ trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước và các đoàn thể chính trị, xã hội, coi đây là nhân tố, là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nêu cao tính tiên phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Rà soát nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Kim Bảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chú trọng tới các tiêu chuẩn về nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật, tôn trọng đạo lý “Uống nước nhớ

nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” “Tương thân tương ái”, tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, dân tộc. Chấn chỉnh kịp thời việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo gây mất an ninh trật tự. Đấu tranh loại trừ mê tín dị đoan, các sản phẩm văn hoá độc hại, các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, lối sống thực dụng, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó chú trọng các phong trào: xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội... Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong xây dựng văn hóa và con người. Đề cao vai trò, trách nhiệm và các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ thanh thiếu nhi cùng với nhà trường giáo dục, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng và kỹ năng ứng xử xã hội văn minh.

5. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa. Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa của huyện, khuyến khích sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu văn hóa quê hương. Tăng cường tổ chức, đăng cai các hoạt động (sự kiện) văn hóa, thể thao và du lịch quy mô quốc gia và quốc tế; phát huy các di sản văn hóa đã được Nhà nước vinh danh; chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở và trong các cơ quan, đơn vị; quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống văn hoá, khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích, góp phần động viên và nêu cao tinh thần của mọi người dân trong việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trên quê hương Kim Bảng.

6. Đẩy mạnh hợp tác, giao lưu trong tỉnh, trong nước và quốc tế về văn hóa nhằm tăng cường giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá về những giá trị văn hóa truyền thống, về hình ảnh vùng đất, con người Kim Bảng với bạn bè trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hóa, vùng đất, con người Kim Bảng, tiềm năng phát triển du lịch, các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của huyện thông qua các chương trình, sự kiện, lễ hội văn hóa, biểu diễn nghệ thuật.

7. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và phù hợp với phong tục tập quán các địa phương. Tăng cường đầu tư và huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng, giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị của các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ Nhân dân; kiện toàn bộ máy tổ chức và sắp xếp, bố trí, bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa các cấp bảo đảm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới; quan tâm xây dựng các điểm du lịch có tài nguyên du lịch văn hóa hấp dẫn gắn với các di tích tiêu biểu của

huyện; đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, các công trình giao thông kết nối đến các điểm di tích, điểm du lịch; khuyến khích, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước xây dựng hạ tầng du lịch, các công trình vui chơi giải trí, nhà nghỉ khách sạn tại các khu, điểm du lịch trọng điểm của huyện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh bền vững của du lịch Kim Bảng.

8. Tổ chức thực hiện:

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị đến các chi bộ và đảng viên; đồng thời định hướng các cơ quan tuyên truyền tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện.

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chỉ thị và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; giám sát việc thực hiện Chỉ thị.

- Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị, lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị. Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy kết quả thực hiện.

Chỉ thị này được quán triệt, phổ biến đến chi bộ và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, (Báo cáo)
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- UVBCHĐB huyện khoá XXVI,
- Ủy ban nhân dân huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc HU, (Thực hiện)
- MTTQ và các đoàn thể huyện,
- Lưu VPHU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Nguyễn Văn Đoàn